



Royal Thai Embassy
1024 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 401
Washington, D.C. 20007
<http://www.thaiembdo.org>
e-mail: thai.wsn@thaiembdo.org
Tel. (202) 944-3600 Fax. (202) 944-3611

สารจากเอกอัครราชทูตสุรียา จินดาวงษ์ ถึงชาวไทยในสหรัฐอเมริกา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา

* * * * *

สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาทุกท่าน ผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา โดยผมได้เดินทางมารับหน้าที่ที่กรุงวอชิงตัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ หลังจากดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก มาเป็นเวลาเกือบ ๓ ปี และเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา ผมได้เข้าเฝ้าพระราชสาสน์ตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศที่ผมมีความคุ้นเคย ตั้งแต่ครั้งเดินทางมาใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาที่รัฐเพนซิลเวเนียและที่รัฐแมสซาชูเซตส์ จนกระทั่งได้มาประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ถึงสองครั้ง ผมจึงตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมมา ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๑๕๐ ปี เมื่อปี ๒๕๖๖

หนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของผม คือการดูแลทุกข์สุขและส่งเสริมผลประโยชน์ของพี่น้องชุมชนไทยในสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ให้ดีที่สุด ผมจะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานทีมประเทศไทยทุกแห่งในสหรัฐฯ ดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนพี่น้องคนไทยทุกสาขาอาชีพ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ทุกท่านตั้งไว้ อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนจะขอร่วมมือกับชุมชน ชมรม และสมาคมต่าง ๆ ของไทย ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในทุกมิติ

ผมหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพราะมิตรไมตรีระหว่างพี่น้องคนไทยกับเพื่อนชาวอเมริกัน ถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการยกระดับความสัมพันธ์และหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ ที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน ผมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล

สุดท้ายนี้ ผมขอยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับเพื่อนข้าราชการ พี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ กลุ่ม Friends of Thailand ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมสหรัฐฯ ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยและประเทศไทยของเราอย่างเต็มที่ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย และใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยและทำความรู้จักทุกท่านในอนาคตต่อไป

* * * * *